

## คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 10 ต.ค. 2556

รมว.ศึกษาธิการ เร่งเดินหน้าปฏิรูปการสอบทั้งระบบ เตรียมนำข้อสอบกลางมาใช้ในการวัดผลทั่วประเทศ  
ประเดิมในปีการศึกษา 2557 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง หากระดับประถมสอบตกต้องซ้ำชั้น  
ส่วนมัธยมให้เรียนเสริม

เมื่อวานนี้ (9 ตุลาคม 2556) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)  
กล่าวมอบนโยบายในการประชุมสัมมนา ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตอนหนึ่งมีใจความว่า  
เรื่องเฉพาะหน้าในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ คือ การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
โดยต้องเชิญชวนนักเรียนที่อยู่ในข่ายต้องปรับปรุงประมาณ 200,000 คน มาติวเข้ม หวังผลภายใน 1  
ภาคการศึกษาจากนี้

โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจากไม่มีระบบทดสอบระดับโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน  
เมื่อเด็กสอบตกได้เกรดศูนย์ ครูก็แก้เกรดให้เป็น 1 ดังนั้นต้องทบทวนระบบการวัดและประเมินผลใหม่  
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาจต้องไปหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(สทศ.) เพื่อร่วมกันทดสอบให้ได้มาตรฐานในแต่ละระดับชั้น จากนั้นนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาต่อไป

ด้าน นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า **สพฐ.**  
**จะจัดทดสอบวัดผลกลาง ปีละ 2 ครั้ง ทั้งหมด 8 วิชา วิชาละ 60 ข้อ**  
**โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั่วประเทศในทุกชั้นปี แต่จะเริ่มกับระดับชั้นที่มีผลต่อการเรียนในระดับสูงก่อน**  
**คือ ป.3, ป.4, ป.5 และ ม.1, ม.2 โดยใช้เกณฑ์วัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ. กำลังจะตั้งขึ้น**  
**เพื่อให้มาตรฐานของนักเรียนทั่วประเทศใกล้เคียงกัน**

จากนี้ไปโรงเรียนต่าง ๆ ก็ไม่ต้องจัดทำข้อสอบปลายภาคเอง แต่จะใช้ข้อสอบกลางนี้แทน  
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้ในปีการศึกษา 2557 และ สพฐ. จะยกวางระเบียบ ศธ.  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ เพื่อจะใช้ในปีการศึกษาหน้า  
โดยมีเนื้อหาสาระที่จะให้ตกซ้ำชั้นในระดับประถมศึกษา หากไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง

**ส่วนมัธยมศึกษาหากไม่ผ่านในรายวิชาใด**  
**จะต้องมาลงเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคเรียนถัดไป หรือเมื่อโรงเรียนเปิด เหมือนระบบของมหาวิทยาลัย**

คลิป ศธ.จ่อใช้ ระบบกลางวัดกึ่ง นร. เล็งปรับ เด็กประถมซ้ำชั้น หากสอบตก โพสต์โดยคุณ LAKORNHD ThaiTV  
สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม  
ที่มาข่าวจาก [กระปุก.คอม](#) วันที่ 10 ตุลาคม 2556